

ยาย "ห้องอ้อม ดักแด้" สะอื้น "นาธาน" ลวงหลานเซิดเงินแสน โอดทำไ้แม่คนพิการ

นำเสนอเมื่อ : 12 พ.ย. 2552

ยาย "ห้องอ้อม ดักแด้" สะอื้น "นาธาน" ลวงหลานเซิดเงินแสน โอดทำไ้แม่คนพิการ



โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 11 พฤศจิกายน 2552 20:43 น.



1 | 2   [หน้าถัดไป](#)  

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น



สุดๆ! ยาย "น้องอ้อม" มนุษย์ดึกดำบรรพ์ชีวิตเดียว "นุชธนา" อาศัยความรัก-ไว้ใจหลาหลางยืมเงินเก็บกว่าแสนบาท พร้อมกำชับห้ามบอกใคร และ ดึงแดบลวงทุตุต ตาย จนถึงวันเผาไม่เคยใส่ชุดหัว อึ้งอยู่ต่างประเทศ ทั้งที่ "เจเจ" หุ่นส่วนฐานตุตุตุเคยยื่น ชวงเวลานั้นนางานอยู่เมืองไทยตลอด ก่อนเอดทั้งหน้าตาทำไคแมคนักการ เจาตัวไม่หวังโคติน แดอยากให้เห็นใจคนแก่ เชื่อหลานไปดีแต่ก็ฝ้ายกำลังจะตายทั้งเป็น



ดูท่าจะกลายเป็นหมากพายุไปเสียแล้วสำหรับเรื่องราวพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอดีตนักธุรกิจจากค่ายอาร์เอส, "นุชธนา โอรธนา" หลังก้าวออกมาให้ข่าวว่าไปเล่นหนังฟอร์มใหญ่ระบบคาราซังของฮอลลีวูดจนจะถูกเปิดโปงดังของสยิวาเรื่องราวดังกล่าวมีความเป็นจริงมากน้อยเพียงใด?



ไม่นานหลังจากนั้นหลายต่อหลายคนก็ได้ออกมาแฉถึงพฤติกรรมที่เข้าข่ายการเป็นคณหลวงโลกพร้อมยื่นฟ้องร้องไปยังตัวเขาหลายราย ไม่ว่าจะเป็นในสวนของลูกหัวร. ดิจเจเจ จามจรี แคสเซอร์ เพื่อนร่วมทุนทำราชนาแพ, กรณีของ "น.ส.อรรถ ยิมละมาย" สาววัย 27 อดีตพนักงานบัญชีโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังที่ถูกอดีตน้องลวงจเวจฝากให้ทำงานที่ ททท.



[นางานมาเยี่ยมน้องอ้อมที่บ้าน](#)

ร่วมไปถึงกรณีของ "นางสมาน สุขเสริม" แม่บ้านของหนุ่มนุชธนา พร้อมลูกชาย "แจ๊ค อาทิตย์ ภูผายัย" ที่ได้ออกมาแฉว่าถูกอดีตน้องลวงโกงเงินไปกว่า 3 แสนบาท



อย่างไรก็ตามในบรรดาผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของหนุ่มนุชธนาหาได้ใหญ่คุดเพียงเท่านี้แต่อย่างไร เมื่อที่มข่าว "ASTVผู้จัดการออนไลน์" ได้รับแจ้งว่า ในอดีตเจ้าตัวเคยยืมเงินจากครอบครัว "น้องอ้อม เสาวนีย์ ฤทธิ์โชติ" หญิงสาวที่ป่วยมีอาการผิดปกติทางกายคล้ายตัวเด็กและเป็นที่ยุติกันมาจากรายการ "คนคนคน" ซึ่งเคยทำกิจกรรมเรียลลิตีร่วมกับในรายการ "เจาะใจ" เป็นจำนวนกว่า 1 แสนบาทไปตั้งแต่ปี 48



[น้องอ้อมถ่วงรูปคู่ บีม กวี ฮิลปิงในดวงใจ](#)

กระทั่งน้องอ้อมได้เสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มีนาคม(52) ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ อดีตน้องอ้อมก็ยังมิได้มีเงินคืนลวงให้กับครอบครัวของน้องอ้อมแต่อย่างใด



[เดินทางไปร่วมงานศพน้องอ้อมที่จังหวัดราชบุรี](#)

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อที่มขงนโดล่งพื้นที่ไปยุ่ง จ.ราชบุรี บ้านเกิดของน้องอ้อมเพื่อพูดคุยกับ "นางฉลง จันทรนาค" ผู้เป็นยาย ก็พบว่าเรื่องดังกล่าวเป็นความจริง พร้อมเล่ารายละเอียดให้ฟังว่า...



"เขายืมไปตอนปี 48 เจเหตุที่เอากลับไปแปดหมื่น แล้วเป็นเงินที่ตากับยายสะสมเอาไว้ เป็นเงินจากการเล่นแชร์ ตอนแรกเขายืมของอ้อม แดอยากลวงของอ้อมหมดก็เลยโหมเอาของเรา ก็เห็นว่าเพื่อนกับอ้อม ยายก็ให้ไป ตอนแรกให้ไปสามหมื่น ตอนหลังมาเอาอีกห้าหมื่น เงินสองก้อนที่เอาไปก็หายไปบิเดียวกันนั้นแหละ หลังจากมาเอาจนแรกไป หลังจากนั้นก็เดือนก็มาเอาอีกทั้งสอง ยายเป็นคนเอาคังคเสของเพราะกลัวคนจะรู เราก็ให้เป็นเงินสดเลย"

"แล้วตอนหลังก็มาหลอกอ้อมอีก บัญชีนั้นมียู่สองหมื่นกว่าบาท เงินของอ้อมก่อนนั้นเป็นเงินที่อ้อมเขียนหนังสือกับรายการเจาะใจ แล้วพี่แมว(โปรดิวเซอร์รายการเจาะใจ)ก็ใหลยมาสองหมื่นกว่าบาท เราก็เอาเงินนั้นเขายืมบัญชีของธนาคารกรุงศรีฯ เป็นชื่ออ้อม แลอ้อมเขาก็มาหลอกยายว่าบัตรเอทีเอ็มเขาหาย ก็ไม่มีใครรู้ว่าใครเอาไป อ้อมก็โวยวายๆ ซึ่งจริงๆ แลอ้อมเขาก็บออะไรไปตรงไหนเขาจะรู้ ถ้ามีใครเอาอะไรของเขาไปเขาจะรู้หมดเลย"

"เขามอบอกทีหลังว่าให้นุชธนาไปทั้งหมื่นแฉละ ให้บัตรไปคุดกันเอง รวมๆ แล้วก็สแนว่า นี่คือพี่ยายนะ ยายเป็นคนเอาไปเองแต่ไม่เคยจดไว้ เพราะเห็นกับอ้อมมาเป็นเพื่อนอ้อม เห็นว่าคังมาคุดกันจากรายการเจาะใจ ก็เลยคิดเอาไปเอดะ เดียวคังคืน เพราะเขาคอวจะคืนให้แฉจะโหดคุดคย"



"ตอนแรกก็มียู่บอกรอก บอกคัวเอาทีเอ็มหาย แต่หลังๆ ตอนที่นอนโรงพยาบาลก่อนเขาจะเสียชีวิตบอกมาทีละหน่อยๆ ว่าเขาให้นุชธนา ยืม เขาก็เชื่อใจนุชธนา เพราะตอนนั้นยังไม่มียู่เสียๆ ของนุชธนาเลย ถ้ามีข่าวออกมาก่อนนั้นก็ลึงใจเสียเหมือนกัน"

พร้อมเผย ด้วยความที่เห็นว่าเพื่อนรักหลาหลางจึงให้ยืมเงินก้อนโตไป โดยไม่มีการทำสัญญาใดๆ ซึ่งนอกจากอ้อมแล้วมีเพียงเพื่อนของนุชธนาเท่านั้นที่รับรู้ในฐานะคนค้ำประกัน พร้อมกับขูหลาหลางห้ามบอกใคร

"ยายให้ไปโดยที่ไม่ทำสัญญาอะไรเลย แต่เขาเอาคณค้ำประกันมาคุดคยนะ ยัดไม่ยอมเอาชื้อเดียวเขาจะเสีย แดยายก็อยากให้อ้อมไปปรึกษาคุดคดล ที่เขาคุดคยอยู่รายการคนคนคน แต่ตอนนั้นไปอยู่เวรคุดคดลแล้ว ยายก็อยากจะให้อ้อมไปปรึกษาเขาว่าเอาชื้อใด จะพุดถึงคนคนคนมียู่ เพราะกลัวเขา(คนที่ค้ำประกันให้นุชธนา)จะเสีย เพราะเขาก็กังงานในงการนี้เหมือนกัน แต่ไม่ใช่อาร คัดคณนั้นเขาเป็นคนพารานามา"

"ที่ไม่ทำสัญญาเพราะเห็นแก่อ้อมไง เห็นว่าเป็นเพื่อนอ้อม อ้อมก็สงสารเห็นว่านุชธนาเขาอดอยาก เห็นว่าไม่มีญาติพี่น้อง เป็นคนคุดคดลต่างประเทศ ตกใจเลยเอาของตาไปเลยละกัน ก็เอาเงินที่ตากับยายเก็บหอมรอมริบไว้ แต่ตอนแรกคนที่พามาจะให้ทำสัญญา แดยายเห็นว่าเขาคงก็รูจกกันดี เห็นๆ กันอยู่ ยายก็เลยไม่กล่าทำสัญญา"

"ฝั่งเราน้องอ้อมคนเดียวที่รู้เห็น แต่น้องอ้อมเป็นคนบอกให้ปิด แล้กระทั่งนางๆ ที่บ้านยังไม่รู้เลย อ้อมเขาขอไม่ให้พุด แล้ตากับยายจะกล่าพุดไคยงใจ ตอนอ้อมตายนางๆ ถึงได้รู้ว่านุชธนาเอาคังคไป ก็คุดคณที่อ้อมยังอยู่เขาขอไว้ เดียวไปลึงลึงลิวานุชธนาเสีย เพราะเขารักนุชธนามาก ถ้าอ้อมยังอยู่คงเสียใจนางๆ ที่โดนหลอกแบบนี้ แล้เงินไม่ใช่น้อย"

"แล้วนุชธนาเขาก็อ้างกับอ้อมว่าไม่ยอมให้ใครรู้เพราะเป็นคณา แล้ถ้าไปหียืมเงินที่เพื่อน(ในวงการ)คนเขาก็จะรู้กันหมด กลัวชื่อเสียงเขาจะเสีย ก็เลยต้องยืมเงินคณทางนี้ เพราะตอนนั้นอ้อมได้เงินจากรายการคนคนคนแล้ว"

ระบุ อดีตนักธุรกิจหนุ่มให้เหตุผลที่ยืมว่า เพราะเงินบริจาคที่เกี่ยวกับสึนามิมียู่ปัญหา จึงต้องมาหียืมเพื่อนำไปช่วยเหลือส่วนนั้น ซึ่งเห็นว่าเอาไปทำการกุศลจึงไคช่วยเหลือไป

"เขาคุดคยกับอ้อม แล้อ้อมก็มียู่ลึงกับยายอีกที ยายก็เห็นแก่อ้อมนะแฉลึงถึงให้ไป เขาคุดคยเขาดีคุดคณ เรื่องของเรื่องคือตอนสึนามิ เพื่อนเขาเอาเงินไป ซึ่งป็นเงินที่เขางะเอาไปช่วยซ่อมเกาะมอรณกนที่เขาคุดคยไปคุดคณจอลินามิกับอน(สราฐ) แต่เขาคุดคยอ้อมมาไม่มีก็เลยมียู่อ้อมไปจ่ายตรงนั้น เขาคุดคยว่าเพื่อนๆ กลุ่มนี้เอาเงินที่คณบริจาคคุดคดลนี้ไป เขาคุดคยกับอ้อมแบบนี้นะ ส่วนหนึ่งก็เพราะเห็นว่าเอาไปทำการกุศล ก็เลยให้ไปโดยที่ไม่ทำสัญญาอะไรเลย"

บุด ลึงกับเสียความรู้สึก ทั้งที่น้องอ้อมทั้งรักและไว้ใจนุชธนามาก แต่ช่วงที่อ้อมป่วยหนักกระทั่งเสียชีวิตไปวันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านา จนถึงวันเผา อีกฝ่ายไม่เคยมาแมลคังคเดียว อาจอยู่ต่างประเทศทั้งที่ "ดิจเจเจ จามจรี แคสเซอร์" เพื่อนร่วมทุนทำราชนาแพเพื่อคุดคดลคณเคยยื่นข่าว ชวงระยะเวลาที่นุชธนาอยู่นุชธนาแพตลอด

"ขนาคุดคยตายยังไม่มาเลย เขาคุดคยว่าเพราะน้องสาวอ้อมเป็นคนโทรไปบอก เขาคุดคยว่าอยู่ต่างประเทศ อ้อมตายวันที่ 1 มีนาคม(2552) สวดศพ 5 วันแต่เขาคุดคยไม่เคยมาเลย ตัวแทนอะไรไคไคสุมมาเลย เขาคุดคยวันที่ 15 เมษายนจะมาไคไม่หม่า และไม่เคยโทรมาเลยะ ทั้งที่ทุกทีเขาก็โทร ตอนวันเกิดคุดคยอ้อมก็บึงคับให้โทรมาอวยพรคดา เบอรโทรคดาเขาก็มีนะ แต่เขาไม่เคยโทรคดาเลย"

"ตอนอ้อมไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์มาคุดคยเลย แต่เขาก็ไม่เคยมาเยี่ยม กระทั่งน้องอ้อมเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เขาคุดคยไม่เคยมาเลย ก็อยู่ตรงนั้นเองทำไคเขามาไคไค ขนาดที่บีม(บีม กวี) เป็นน้องอ้อมที่น้องอ้อมปล้มมาก เขาคุดคยไม่มีเวลาแต่เขายิงปล้อมตัวไคแฉมาเยี่ยมเลยนะ คัดคุดลิจ งานศพที่ราชบุรีที่บีมกึงมาคุดคดลสองวัน แต่เขาคุดคยไม่มาเลย"